

Số: /BC-UBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 1357/BCT-TKNN ngày 04/3/2024 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 24/7/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, UBND Tỉnh đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu tiết kiệm điện đã đề ra và góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của cả nước.

Đồng thời, UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 07/5/2023 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023, trong đó có lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, đã triển khai thực hiện những nội dung sau:

a. Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm điện

UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp xây dựng và phát sóng 01 Clip tuyên truyền về tiết kiệm điện với chủ đề “Tiết kiệm điện - việc làm cấp thiết”. Phối hợp với Báo Đồng Tháp xây dựng và đăng 06 bài viết tuyên truyền về các quy định, giải pháp, mô hình hiệu quả về tiết kiệm điện trên các trang báo Đồng Tháp.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 260/UBND-KT ngày 13/3/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Một số hoạt động truyền thông được tổ chức thực hiện như: Các sở, ban,

ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố đã tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất (từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023); đăng các bài viết tuyên truyền về thông điệp hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên báo giấy và báo online; ngoài ra, ngành điện đã tổ chức các hoạt động như: Chạy chữ tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên bảng điện tử LED tại các huyện, thành phố và các đơn vị điện lực trên địa bàn Tỉnh; đăng 02 kỳ phóng sự tuyên truyền trên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Tháp; tuyên truyền 68 kỳ trên Đài phát thanh huyện, thành phố; đăng 04 bài viết trên Báo và đăng các bài viết tuyên truyền trên trang Web, Facebook, Zalo của Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Đồng thời, UBND Tỉnh đã giao Sở Công Thương phối hợp cơ quan điện lực cấp trên, Công ty Điện lực Đồng Tháp, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp về tiết kiệm điện như: xây dựng và phát sóng 12 chuyên mục “Điện và Cuộc sống” trên Đài PT-TH Đồng Tháp; đăng 06 bản tin tuyên truyền, phổ biến Luật, Nghị định liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các mô hình tiết kiệm điện điển hình trên Báo Đồng Tháp; phát sóng 960 lần các nội dung tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả trên sóng phát thanh các huyện, thành phố; phối hợp với Tỉnh đoàn lắp đặt đèn LED chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại một số tuyến đường quê; phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho hội viên, phụ nữ về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

b. Tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thường xuyên thực hiện công tác tiết kiệm điện tại đơn vị.

Việc mua sắm, trang bị các phương tiện, thiết bị đảm bảo tuân thủ theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 01 lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c. Tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng

Các công trình chiếu sáng công cộng đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hầu hết đều áp dụng các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao như: áp dụng công nghệ điều khiển đóng ngắt tự động, sử dụng đèn LED nhiều cấp công suất,...

Trong công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình chiếu sáng công cộng đều đảm bảo thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng công cộng.

d. Tiết kiệm điện tại các hộ gia đình

Sở Công Thương đã phối hợp với ngành điện thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt.

e. Tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2022 và báo cáo Bộ Công Thương theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện đúng quy định về định mức tiêu hao năng lượng.

Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại 08 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Qua đó, Sở Công Thương đã nhắc nhở, đề nghị các đơn vị nhanh chóng khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo quy định, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện tốt các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý, vận hành trạm bơm điện cho các hợp tác xã dịch vụ bơm tưới tiêu trên địa bàn Tỉnh.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2023

- Tổng sản lượng điện tiết kiệm trong năm 2023 là 73.702.096 kWh, bằng 2,5% điện thương phẩm. Trong đó: Cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm 6.831.187 kWh, ánh sáng sinh hoạt tiết kiệm 24.216.467 kWh, kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 2.605.159 kWh, doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 40.049.283 kWh.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,92%.

- Công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện năm 2023 là 501 MW.
- Tính đến ngày 31/12/2023, đạt khoảng 82% hệ thống chiếu sáng công cộng đường phố sử dụng đèn LED.

3. Đánh giá chung

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương của Chính phủ về tiết kiệm điện, UBND Tỉnh đã chỉ đạo và tích cực triển khai các hoạt động thiết thực về tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo được thói quen tự giác tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Một số kết quả đã đạt được như sau:

- Công tác tuyên truyền và thực hiện các mô hình thực tế có hiệu quả, phần lớn người dân và doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn và tự giác thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là đã có nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

- Phần lớn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo quy định như: thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm và 05 năm, thành lập mạng lưới quản lý năng lượng tại đơn vị,...

- Các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng ưu tiên lựa chọn đèn LED tiết kiệm điện, hiệu suất cao khi đầu tư mới hoặc cải tạo thay thế.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2024

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh năm 2024, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nội dung sau:

- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2024 với những nội dung chủ yếu: Xây dựng và phát video clip thông điệp tuyên truyền, cổ động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp; xây dựng và đăng tin các chuyên trang tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Báo Đồng Tháp; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những giải pháp tiết kiệm điện có hiệu quả bằng nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp với tình hình

thực tế của Tỉnh, trọng tâm là thực hiện tuyên truyền qua các kênh truyền thông đại chúng như: báo, đài phát thanh và truyền hình, các bảng điện tử đặt ở công viên, công thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng đèn LED tiết kiệm điện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp triển khai, mô hình tiết kiệm năng lượng mới tạo được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

- Ưu tiên, khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đặc biệt là thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái, điện mặt trời tự sản tự tiêu.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp kính gửi Bộ Công Thương xem, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;
- CT và PCT/UBND Tỉnh;
- Sở, ban, ngành Tỉnh;
- Đài PTTH ĐT; Báo ĐT;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- UBND huyện, tp;
- Cty Điện lực ĐT;
- Lưu VT, NC/KT (VA).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Phước Thiện

